

## **Bồi dưỡng nâng cao trình độ CNTT- Hè 2024 cho cán bộ - giáo viên – trường tiểu học Đô Thị Việt Hưng**

Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giảng dạy và nhận thức của giáo viên về tầm quan trọng của việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số vào công tác dạy học và giáo dục; Thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2024-2025 và duy trì thực hiện Kế hoạch “Nhà trường cùng chung tay phát triển, thầy cô cũng sẽ chia trách nhiệm giữa trường tiểu học Đô Thị Việt Hưng và trường tiểu học Giang Biên giai đoạn 2023-2025”, ngày 15 tháng 8 năm 2024, Trường Tiểu học Đô Thị Việt Hưng đã đăng cai tổ chức thành công buổi tập huấn về việc ứng dụng CNTT, chuyển đổi số, chia sẻ về kỹ năng công tác chủ nhiệm... hè năm 2024.

Chỉ đạo buổi tập huấn có đồng chí Nguyễn Thị Hằng Nga- Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường Tiểu học Đô Thị Việt Hưng. Đại diện trường tiểu học Giang Biên có thầy giáo Nguyễn Văn Kỳ - Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng, các thầy cô giáo trong BGH, các đồng chí giáo viên cốt cán tới dự cùng các thầy cô giáo của trường tiểu học Đô Thị Việt Hưng.

Các thầy cô giáo đã được tập huấn các nội dung hỗ trợ cho công tác quản lý và dạy học. Cụ thể:

- Kỹ thuật viên Công ty Quảng Ích triển khai tới cán bộ, giáo viên các nhà trường Hệ thống phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục. Đây là công cụ hỗ trợ hữu hiệu, toàn diện tới trên 90% khối lượng công việc tự đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường; từ đó dần thay đổi và cải tiến quy trình nghiệp vụ giáo dục theo hướng ứng dụng CNTT, giúp tăng cường hiệu quả công tác quản lý, chuyên môn nghiệp vụ và điều hành của các đơn vị nhà trường và cấp quản lý.

Hệ thống phần mềm kiểm định chất lượng được xây dựng theo xu hướng điện toán đám mây, triển khai theo mô hình dữ liệu tập trung, lấy CSDL làm trung tâm và đem lại cho các đơn vị từ nhà trường – Phòng GD&ĐT – Sở GD&ĐT nhiều lợi ích như:

+ Cải tiến quy trình nghiệp vụ giáo dục, tăng cường hiệu quả công tác quản lý, điều hành về chuyên môn của nhà trường và cấp quản lý.

+ Hỗ trợ đầy đủ nghiệp vụ tự đánh giá của nhà trường và nghiệp vụ đánh giá của Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT.

+ Giúp nhà trường tổng hợp báo cáo, thống kê dữ liệu được nhanh chóng, kịp thời và đảm bảo chính xác.

+ Tài khoản khai thác nghiệp vụ kiểm định chất lượng chính là tài khoản truy cập hệ thống CSDL ngành và kế thừa toàn bộ dữ liệu bên CSDL giúp việc khai thác dữ liệu được nhanh chóng, tiện lợi.

Bên cạnh đó, cán bộ giáo viên nhà trường tiếp tục được hướng dẫn tích hợp thanh toán không dùng tiền mặt với các tiện ích:

\* Đối với nhà trường:

+ Hỗ trợ nhà trường trong việc quản lý, thực hiện thanh toán học phí và các khoản thu khác theo phương thức không dùng tiền mặt.

+ eNetViet được tích hợp với cổng thanh toán liên kết với hơn 40 ngân hàng phổ biến tại Việt Nam và các ví điện tử như ZaloPay, Viettel Money,...

+ Hỗ trợ nhà trường quản lý học phí và các khoản thu.

+ Giúp kế toán thủ quỹ tiết kiệm được thời gian, chi phí in ấn thông báo khoản thu, biên lai/hóa đơn và có thể tổng hợp ngay tức thời tình hình các khoản thu tại trường.

\* Đối với Phụ huynh học sinh:

+ PHHS chủ động thời gian thanh toán khoản thu của nhà trường.

+ Dễ dàng xem được các khoản thu của con.

+ PHHS có thể thanh toán khoản thu thông qua ví điện tử hoặc bất cứ ngân hàng nào đang sử dụng.

+ Thao tác nhanh chóng, thuận tiện.

- Tiếp theo đó, giáo viên cốt cán của Trường Tiểu học Đô Thị Việt Hưng chia sẻ các nội dung: Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học: Công nghệ chuyển đổi văn bản thành giọng nói; Công nghệ chuyển tranh vẽ thành video động; Công nghệ tạo một số nhân vật hoạt hình có sẵn bằng công cụ Adobe Express; Sử dụng phần mềm Gemini: (Ứng dụng AI trong kiểm tra, đánh giá); Tạo đề kiểm tra trên Cơ sở dữ liệu; Một số kinh nghiệm đổi mới công tác chủ nhiệm, họp phụ huynh và lan tỏa Văn hóa đọc cho học sinh.

Với tinh thần chỉ đạo của Ban giám hiệu cùng lòng nhiệt tình, sự tâm huyết của giáo viên cốt cán và tất cả cán bộ, giáo viên tham gia đã góp phần làm nên thành công của buổi tập huấn, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó và tinh thần hợp tác giữa hai nhà trường đồng thời tạo động lực tốt đẹp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên hai nhà trường trước thềm năm học mới.

Một số hình ảnh:



Ban giám hiệu trường TH Đô Thị Việt Hưng và trường TH Giang Biên



Các đồng chí tổ trưởng chuyên môn của TH Đô Thị Việt Hưng và TH Giang Biên



Đồng chí Nguyễn Thị Hằng Nga – Hiệu trưởng chỉ đạo, định hướng các nội dung tập huấn CNTT





Các cán bộ, giáo viên hai nhà trường tham gia tập huấn









Hình ảnh: Giáo viên cốt cán chia sẻ các nội dung tập huấn







Hình ảnh: Kỹ thuật viên Công ty Quảng Ích triển khai các nội dung tập huấn



Hình ảnh: Ban giám hiệu, Tổ trưởng chuyên môn Trường Tiểu học Giang Biên và Trường Tiểu học Đô Thị Việt Hưng chụp ảnh lưu niệm

*Tác giả: Nguyễn Văn Vinh – Phó hiệu trưởng*